



ประกาศกรมทำอากาศยาน  
เรื่อง ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว ครั้งที่ ๒  
เลขที่ ๒๓๓/๒๕๖๑

ตามที่กรมทำอากาศยาน ได้ประกาศประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้ราชการแล้ว ตามประกาศกรมทำอากาศยานเลขที่ ๒๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สนใจเข้าเสนอราคาตามราคาประเมินขายขั้นต่ำ จึงได้ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดดังกล่าว และเรียกประกาศประมูลขายทอดตลาด ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๘๓ รายการ ผู้ที่สนใจจะเข้าประมูลราคาติดต่อสอบถามขอรับรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมทำอากาศยาน เลขที่ ๗๑ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๖-๐๔๘๒ และขอดูพัสดุดังกล่าว ได้ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. พัสดุดังกล่าวจะทำการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลราคารวมกันด้วยวาจา (ไม่แยกขาย)
๒. ผู้ประมูลจะต้องชำระเงินค่าพัสดุนั้นที่ หรือวางเงินมัดจำเป็นเงินสดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ประมูลได้ และจะต้องชำระเงินที่ค้างชำระให้ครบถ้วนก่อนภายใน ๗ วันทำการ ถ้าเกินกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และกรมทำอากาศยานมีสิทธิ์ที่จะริบเงินมัดจำ ที่วางไว้นั้นได้ทันที และนำพัสดุดังกล่าวไปดำเนินการประมูลขายทอดตลาดใหม่
๓. ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระราคาด้วยเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่กรมทำอากาศยาน ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประมูลได้ที่กลุ่มการเงิน กองคลัง กรมทำอากาศยาน ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
๔. กรมทำอากาศยานสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดถ้าเห็นว่าราคาของผู้ประมูลได้นั้นยังไม่เป็นราคาที่สมควร ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๕. กรมทำอากาศยานจะส่งมอบพัสดุให้กับผู้ประมูลได้ เมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว และผู้ประมูลได้จะต้องนำพัสดุดังกล่าวออกไปจากกรมทำอากาศยาน ภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่ได้ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว กรมทำอากาศยานจะคิดค่าปรับวันละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) จนกว่าจะนำพัสดุดังกล่าวออกไป ทั้งนี้กรมทำอากาศยานจะไม่รับผิดชอบการสูญหายหรือเสียหายทุกกรณีในระหว่างที่พัสดุดังกล่าวอยู่ในครอบครองของกรมทำอากาศยาน

/๖. กำหนดการขาย...

๖. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา ณ กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมท่าอากาศยาน เลขที่ ๗๑ ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้ลงชื่อเข้าร่วมประมูลตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่มประมูล เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางจรรยา วงษ์พันธุ์เที่ยง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน